

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำรวจปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (รอบ 6 เดือน)

แบบ RM 7.4-1

ลำดับที่ (1)	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ของงาน/พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ต้นความเสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)			โอกาสที่จะเกิด (7)			ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก							สูง
1	งานด้านวิชาการ (การซื้ออาคาร และ อาคารอุปโภคภายในหน่วยงาน)	เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงาน	การซื้ออาคารมาแล้ว ไม่มีการปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าภายในห้องพื้นที่	การบริหารและการจัดการ								สูง	เนื่องจากอาคารบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอาคารเปิด สำหรับให้บริการอาจารย์ นิสิต โดยไม่ได้กำหนดเวลาปิด เปิดอาคาร และเปิดตลอด 7 วันทำการ หากแต่เพราะวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำให้มีการพักรักษาการดังกล่าวออกแต่แค่ 1 วัน	นำข้อที่ระบุจากการประชุมการจัดตั้งการภาษาอังกฤษ และจัดการการใช้อาคารอุปโภค ในปัจจุบัน และจัดไว้ในกรอบตรวจจาก โศกนาฏกรรมว่าไม่มีภารกิจให้เกี่ยวข้องภายหลังการใช้งาน สะถูกคิดคะแนน KPI	ภายในปีงบประมาณ	ไม่มี	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
2	การขอขยายเวลาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อลดการขอขยายเวลาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จที่สุดท้าย	ในปัจจุบันไม่มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นความจำเป็นในการขอขยายเวลาทั้งจำนวนมากขึ้นอย่างไม่สมเหตุผล	นโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ								สูง	การไม่มีมาตรการกำกับติดตามนิสิตหลังจากเรียนจบคอร์สในชั้นเรียน และไม่ทำวิจัยต่อ ทั้งระยะเวลา และมาดำเนินการในภาคเรียนสุดท้าย ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาให้มีระยะเวลาในการยื่น และกำหนดจำนวนครั้งในการยื่นขอขึ้นต่อที่การขยายเวลา และพิจารณาเหตุผลอย่างละเอียด	ภายในปีงบประมาณ	ไม่มี	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
3	ด้านบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ)	เพื่อกระตุ้นให้คนจากรายชื่อตำแหน่งทางวิชาการ	คนจากรายชื่อในหน่วยงานไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ	การบริหารและการจัดการ								สูงมาก	เนื่องจากตามระเบียบการแต่งตั้งการทำกิจกรรมทางการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด อาจารย์ที่ควบคุมหรือเป็นที่ปรึกษาต้องมีส่วนผ่านทางวิชาการ	กระตุ้นให้คนจากรายชื่อตำแหน่งทางวิชาการผ่านทั้งประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย	ภายในปีงบประมาณ	ไม่มี	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่...9.../...2557...เมื่อวันที่...25...กันยายน 2557...วาระพิจารณาที่...4.2...

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กันยายน 2557